

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

WHA – ยิ่งกลัว เหมือนยิ่งขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว... รวมไปถึง ตลาด หรือ SET Index เองก็ด้วยนะครับ เหมือนจะยากๆ

ในการจะเล่นหรือเดาทิศทาง ซึ่งถ้าเล่น TFEX นะ เอาใจทางไหนกันแน่ละเนี่ย... อย่างตลาดวันก่อน ท่าทางจะไม่น่าไว้วางใจเท่าไรนัก แต่ดูวันวานเอาเถิด เล่นยืนเหนือระดับ 1590 ได้อย่างแข็งแกร่ง แถมมันยังไม่พอขึ้นมาเล่นเหนือตัวเลขจิตวิทยาที่ 1600 ได้เสียด้วยนี่สิ... ถ้าจะถามว่า วันนี้ จะเอาใจต่อ วันศุกร์เสียด้วยนะ จะเอากระปุกไปใส่กระเป่า หรือเอามือชุกซ่อนไว้ดี ๆ นึงๆ อย่าชนะอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า... แต่เหมือนว่ายิ่งเกิดอาการกลัวๆ เมื่อไหร่ นั้น เขาก็มักจะเล่นทางขึ้นแบบไม่สนใจใครเขาเลย ยิ่งหุ้นบางตัวด้วยแล้ว ราคาเหมือนจะสูงๆ แต่ก็ยังไม่ไปต่อได้ไม่เอาใคร... รวมถึงหุ้น WHA ที่เล่นขึ้นจนขาดตา จนอดใจไม่ไหว ต้องมาจ้องเพื่อจะเล่นของสูงกันชะง่อน... หุ้นบางกลุ่มที่ดูจะน่ากลัวๆ ก็เล่นทางขึ้นได้อย่างดีเหมือนกัน แต่หลายท่านก็ไม่ค่อยไว้วางใจ อย่างเช่นกลุ่มสายการบิน แม้ว่าจะมีเรื่องของ การท่องเที่ยว ที่เข้าสู่ช่วงของขึ้นขึ้นเรื่อยๆ อยู่นะ แต่ก็ไม่ค่อยจะมีใครกล้าๆ ยุ่งกับหุ้นซักเท่าไร... ดูว่าจะมีแต่ smart money เสียมากกว่า ที่เข้าซื้อจัดเจนกว่าเอาเถอะครับ เล่นยาก เล่นง่าย จะอย่างไรก็ตาม ใครถนัดกลุ่มไหน หรือเล่นด้วยปัจจัยอะไร ก็ว่ากันไปครับ หากว่าตลาดโดยรวม หรือ SET Index ไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 1590 เสียก่อน ก็อย่างที่ว่าไว้ในวันวานนั้นแหละ ยังไม่เสียหายอะไรนัก หรือ ถ้าจะดี ๆ เลย ก็ 1610 โน่นเลยครับ ยืนให้ได้อย่าง งานนี้ก็อาจจะเป็นงานใหญ่ที่ไม่ใช่แค่ภาพ วิวาต์เล็กๆ แล้วก็ได้เนาะ อาจจะกลายเป็นการขึ้นจริงๆ ก็ได้... จับตา MA25days ไว้ดี ๆ ด้วย

ดูตามเกม... ก็อย่างที่กล่าว อาจจะเข้าไป 3-4 วันแล้วก็ไปได้ และด้วยราคาที่สูงต่อเนื่อง

อาจจะสร้างความกังวลให้กับผู้เล่นที่จะเข้ามาใหม่ได้ไม่น้อยเลย... แต่เล่นด้วยเทคนิค ก็มีทางหนีไวด้วยก็ดี

แนวรับ : ... 3.80-3.74 หรือ เอาว่า ไม่ต่ำกว่า 3.70 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 4.20 ว่ากันตาม Pattern และมีลุ้นถึง 4.5-4.6

Price Chart...(WHA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น WHA... ด้วยรูปแบบของ Price Pattern ที่เป็นรูปแบบของ Flag นั้น เราคาดหวังเป้าหมายได้ที่ 4.20 กันไว้ก่อน แต่ถ้าเป็นตามรูปแบบของ Pattern ในภาพใหญ่ๆ นั้น จะมีแนวต้านหลักๆ ที่ 4.50-4.60 ซึ่งก็จะแปลว่า ถ้าจะขายเล่นรอบ ระดับ 4.20 ขึ้นไปจนถึงระดับ 4.50-4.60 ก็เป็นจังหวะขายก่อน แล้วรอส่วนเรื่องของ MA. ซึ่งในภาพนี้ ก็จะเป็น MA. ระยะกลางนั้นแปลว่า หากจะเล่นเป็นการลงทุนกลางๆ ขึ้นไปจนถึงระยะยาวนั้น ก็ดูสัญญาณแนวโน้มของ MA. ไว้ด้วย ถ้าไม่เสียแนวโน้ม ก็ยังน่าจะ run trend กันได้เหมือนกัน แต่ก็ขอกระซิบบอกก่อนนะครับว่า หุ้น WHA นั้น บางครั้งหรือบางรอบ อาจจะเล่นสั้นๆ ยาก ต้องเน้นถือหุ้นเป็น